

toàn Đảng bộ phải là một khối thống nhất, cùng một ý chí để gánh vác trách nhiệm trước nhân dân. Phải chú trọng công tác cán bộ, phải chuẩn bị thật tốt cho việc củng cố, kiện toàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV... Các lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn đồng chí Tổng Bí thư trong thời gian thăm, làm việc tại địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/BNV ngày 3/01/1998 của Bộ Nội vụ về việc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch số 680-KH/BNV(V28) ngày 28/8/1997 của Bộ Nội vụ về tổng kết công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc 2 năm (1996 - 1997); Thông tri số 12/TTr-TU ngày 3/9/1997 của Tỉnh ủy lâm thời Hà Nam. Nhằm đánh giá đúng thực trạng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tháng 4/1998, Công an tỉnh Hà Nam đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm (1996 - 1997) phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc. Báo cáo tổng kết khẳng định: trong 2 năm, ở các xã, phường, cơ quan doanh nghiệp đã tổ chức 167 Hội nghị phổ biến,

quán triệt cho cán bộ, nhân dân về nội dung các cuộc vận động, 327 Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ an ninh trật tự, kể về 514 pa nô, áp phích, bảng ảnh. Tổ chức 713 buổi họp dân với hàng trăm ngàn lượt người tham dự. Đã có 195.233 hộ, 572.164 lượt người tự giác ký cam kết thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về công tác an ninh, trật tự.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Thực hiện Thông tư số 04/TW của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thành lập 1.224 ban, tiểu ban chỉ đạo cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư". Đã phối hợp với chính quyền, các ngành xây dựng được 511 khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 1997, có 95.000/112.000 lượt người đạt tiêu chuẩn mẫu mực được kết nạp vào 500 câu lạc bộ người cao tuổi, thôn Đại Phú, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, đã được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen trong Hội nghị gặp mặt các điển hình tiên tiến toàn quốc của cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư".

Hội Cựu chiến binh các cấp tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “anh bộ đội cụ Hồ”. Đã tổ chức 296 buổi nói chuyện cho 20.068 lượt người nghe về âm mưu thực hiện “diễn biến hoà bình” của địch; 194 buổi nói chuyện về truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” cho 7.236 lượt thanh, thiếu niên trong các trường phổ thông. Tuyển chọn giới thiệu đưa 1.925 hội viên tham gia lực lượng An ninh từ tỉnh đến cơ sở.

Đoàn thanh niên có nhiều hoạt động thiết thực, đã phối hợp với lực lượng Công an thành lập 758 tổ “thanh niên xung kích An ninh” ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp; tổ chức 3.418 lượt tuần tra, canh gác, xử lý 412 vụ việc ở cơ sở. Thực hiện Kế hoạch Liên ngành số 1413/BNV-YT-TN-PN-TBXH-GDDT đã tuyên truyền vận động 21.904 đoàn viên thanh niên ký cam kết không sử dụng chất ma tuý, tổ chức 21 lớp giáo dục pháp luật cho 739 lượt thanh, thiếu niên hư vi phạm pháp luật...

Hội Liên hiệp phụ nữ với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, đã hướng dẫn 8.783 chị em tham gia công tác hoà giải, quản lý giáo dục những người vi phạm pháp luật tại cộng đồng. Trong 2 năm, đã tham gia hoà giải 635 vụ việc, cảm hoá giáo dục 113 người lầm lỗi trở thành tiến bộ...

Ngành giáo dục đã đưa nội dung pháp luật vào giảng dạy chính khoá trong các trường học, 100% các trường phổ thông và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ về công tác an ninh trật tự, không sử dụng các chất ma tuý...

Ngoài ra còn xây dựng phong trào theo từng khu vực, chuyên đề với các hình thức, biện pháp, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân như: “phố phường bình yên, gia đình tự quản” ở các phường Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo (thị xã Phủ Lý). Phong trào “thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “thôn xóm, dòng họ làm An ninh trật tự giỏi”, “tăng ni phật tử làm An ninh trật tự giỏi”, “xứ họ đạo an toàn”, “tuổi trẻ với pháp luật” ở Thanh Liêm và Kim Bảng. Phong trào “xây dựng cơ quan, xí nghiệp an toàn”, “an toàn trường học”... Từ đó nhiều vụ việc, nhất là những vấn đề về dân sự, tranh chấp quyền lợi, mâu thuẫn về ruộng đất, tộc họ, hôn nhân gia đình kéo dài đã được giải quyết có lý, thấu tình, trên cơ sở tình làng nghĩa xóm với tinh thần tương thân tương ái. Bằng phương pháp hoà giải trên, 6.000 hội viên đã giải quyết được nhiều vụ việc mâu thuẫn gay gắt ở cơ sở, điển hình như tổ hoà giải thôn Mậu



Chữ, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm; thôn Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân; thôn Phương Khê, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng...

Cũng tại Hội nghị này, nhiều đơn vị, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng như:

- 4 đơn vị được Bộ Nội vụ tặng cờ: xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân; Lê Hồ, huyện Kim Bảng; phường Lương Khánh Thiện - thị xã Phủ Lý; chi nhánh xăng dầu Hà Nam.

- 5 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ: xã Nhân Mỹ - Lý Nhân; phường Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo (thị xã Phủ Lý); chi nhánh xăng dầu Hà Nam; Trường trung học Sư phạm Hà Nam.

- 22 cá nhân được Bộ Nội vụ tặng Huy chương bảo vệ An ninh Tổ quốc.

- 20 tập thể được Bộ Nội vụ tặng bằng khen.

- 518 tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại thiếu sót, đồng thời cũng rút ra 6 kinh nghiệm và 7 công tác trọng tâm để phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời gian tới, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội.

Thực hiện Nghị định số 37/NĐ ngày 9/6/1998 của Chính phủ về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an”; Quyết định số 350/QĐ ngày 20/6/1998 và Kế hoạch số 625/KH của Bộ trưởng Bộ Công an. Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo phòng chức năng tham mưu, thực hiện:

Tổ chức quán triệt nội dung Nghị định 37 và Nghị định 250/CP cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ, trong đó nhấn mạnh những điểm cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an và Công an địa phương. Đồng thời tranh thủ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho ngành Công an thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Nghị định.

Sau khi Bộ Nội vụ được đổi lại tên cũ là Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng tiến hành thu các loại con dấu cũ mang tên “Bộ Nội vụ”. Đúng thời điểm 0 giờ ngày 25/6/1998 tất cả các đơn vị trong toàn lực lượng đều sử dụng con dấu mới và thực hiện việc thay đổi biển hiệu trụ sở cơ quan Công an các cấp mang tên mới “Bộ Công an”. Thu toàn bộ giấy chứng minh An ninh nhân dân, giấy chứng nhận Cảnh sát nhân dân, thẻ điều tra viên, số hiệu cũ để tiến hành cấp phát mới mang tên “Bộ Công an”.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ, quyết định và kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và có các biện pháp để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của Công an tỉnh. Trên cơ sở biên chế được lãnh đạo Bộ duyệt cho Công an tỉnh Hà Nam là 950 người mà điều chỉnh cơ cấu biên chế giữa các lực lượng, đồng thời đề xuất với Bộ bổ sung biên chế cho Công an tỉnh để đáp ứng yêu cầu hiện tại. Nhằm phục vụ yêu cầu chính trị và đáp ứng tình hình nhiệm vụ của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh xây dựng đề án báo cáo Bộ cho thành lập Phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng; Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy.

Từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 7 năm 1998, tại nhà Văn hoá trung tâm tỉnh, Đảng bộ tỉnh Hà Nam tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XV. Dự Đại hội có 258 đại biểu chính thức đại diện cho 33.988 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Đỗ Mười cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Xuân Mỹ; các đồng chí Hữu Thọ, Phạm Minh Hạc, Bùi Xuân Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng và nhiều đồng chí lãnh đạo, chuyên

viên đại diện cho Văn Phòng Trung ương và các Ban của Đảng ở Trung ương đã về dự; đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định, tỉnh Ninh Bình về dự và chào mừng Đại hội. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đọc diễn văn khai mạc và báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trước Đại hội. Báo cáo đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 1997: sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá; giao thông vận tải có bước phát triển mạnh; sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, điện lực, bưu điện bước đầu đạt một số kết quả tốt... an ninh - quốc phòng được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng đi vào nề nếp. Đồng thời báo cáo cũng nêu lên những tồn tại, khuyết điểm của Đảng bộ, trong đó vai trò lãnh đạo của một số cấp uỷ đảng chưa ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ; đồng thời cũng thẳng thắn nêu lên việc xảy ra mất đoàn kết trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Sự mất đoàn kết đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm, lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 năm (1998- 2000): giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân



dân... Phấn đấu đưa Hà Nam thành tỉnh giàu mạnh, văn minh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV gồm 39 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Lực lượng Công an từ các phòng nghiệp vụ của tỉnh đến Công an các huyện, thị xã, đã đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng ngừa, trấn áp tội phạm, triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhất là trong 2 cuộc chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã cùng với lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở phối hợp với các lực lượng vũ trang kiên cường bám trụ, dũng cảm bắn trả máy bay Mỹ, bảo vệ huyết mạch giao thông, xây dựng củng cố trên 600 đội dân phòng nghĩa vụ ở các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã và các thôn, xóm, khu phố với trên 9.000 đội viên, huy động hàng ngàn lượt xe thô, xe cải tiến vào việc sơ tán hàng hoá, cứu chữa người bị thương. Phối hợp với hợp tác xã cơ khí Quyết Tiến nghiên cứu chế tạo 1.600 bơm nước chữa cháy cá nhân trang bị cho lực lượng dân phòng nghĩa vụ để sử dụng chữa cháy. Với tinh thần dũng cảm không sợ nguy hiểm, khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh xông vào các tụ

điểm đang bị máy bay Mỹ bỏ bom, bắn phá để dập lửa, cứu tài sản hàng hoá của Nhà nước, cứu tính mạng và tài sản của nhân dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 21 Huân chương các loại cho 5 tập thể và 16 cá nhân. Do những thành tích và chiến công nói trên, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ”. Ngày 19/8/1998, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Hà Nam rất trọng thể. Tới dự buổi lễ có đại biểu của Trung ương, lãnh đạo của tỉnh, các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ Công an, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và hiện đang công tác ở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Hà Nam.

Đồng chí quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng phòng cháy chữa cháy

Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đã động viên, biểu dương lực lượng phòng cháy chữa cháy, phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Nhân dịp đón xuân Kỷ Mão, ngày 13/2/1999, đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã về thăm, làm việc và chúc tết Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Sau khi đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 1998. Đồng chí Tổng Bí thư đã khen ngợi đồng viên những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đạt được, đồng thời nhấn mạnh những việc cần tập trung làm tốt trong thời gian tới để khai thác những thế mạnh tiềm năng của tỉnh, chúc Đảng bộ, quân và dân Hà Nam có bước phát triển nhanh, mạnh trong năm 1999 - 2000. Các lực lượng Công an trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyển thăm, làm việc của đồng chí Tổng Bí thư và các thành viên trong đoàn.

Thực hiện Quyết định số 556/1998/QĐ-BCA(X13) ngày 9/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng công tác Đảng và công tác quần

chúng thuộc Công an các tỉnh; Quyết định số 2354/1998/QĐ-X11(X13) ngày 19/10/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng công tác Đảng và công tác quần chúng thuộc Công an tỉnh. Ngày 5/3/1999, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam có Quyết định số 46/PX13 thành lập Phòng công tác Đảng và công tác quần chúng. Biên chế của phòng gồm 5 đồng chí, trong đó lãnh đạo 2 đồng chí (1 Trưởng phòng, 1 Phó phòng). Đồng chí Trần Như Chiến, Phó Công an thị xã Phủ Lý được bổ nhiệm Trưởng phòng. Phòng có trách nhiệm tham mưu giúp Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh tiến hành công tác Đảng, công tác quần chúng ở Đảng bộ Công an tỉnh; phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã thuộc tỉnh; cấp ủy huyện, thị xã khi được Đảng ủy Công an tỉnh giao và các ban chấp hành, các đoàn thể quần chúng cấp huyện, thị xã để đề xuất với Đảng ủy Công an tỉnh việc chỉ đạo, hướng dẫn về công tác Đảng, công tác quần chúng ở Công an các cấp trong tỉnh cho phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công an nhân dân. Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng công tác Đảng và công tác quần chúng thực hiện theo Quyết định số 2354/



1998/QĐ-X11(X13) của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị về việc phát hành và tổ chức cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, ngày 17/5/1999, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 07- CT/TU yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt một số nhiệm vụ: trực tiếp lãnh đạo và tham gia cuộc vận động, quán triệt tới từng đảng viên chủ trương này. Cán bộ, đảng viên gương mẫu mua công trái xây dựng Tổ quốc. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động, triển khai kế hoạch mua công trái đến từng địa phương, từng tổ chức, từng đơn vị, cần động viên kịp thời những tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động. Các đoàn thể, các hội quần chúng lấy việc thi đua mua công trái làm nội dung sinh hoạt, một tiêu chuẩn quan trọng trong cuộc vận động quần chúng. Với nhiệt tình cách mạng, 100% cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nam đã nhiệt liệt hưởng ứng và tự nguyện tham gia mua công trái xây dựng, bảo vệ Tổ quốc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Được sự quan tâm của Trung ương Đảng và Nhà nước đối với nhân dân tỉnh Hà Nam, một tỉnh mới

được tái lập, ngày 7/9/1999, đồng chí Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về thăm, làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Chủ tịch nước đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân Hà Nam đạt được sau 3 năm tái lập tỉnh, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân trong những năm tới là: phải tập trung phát triển kinh tế địa phương, phải tranh thủ tối đa về công nghệ, về vốn và kinh nghiệm, phải giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, phẩm chất đạo đức, lối sống. Cùng ngày Chủ tịch Trần Đức Lương đã về thăm, làm việc với huyện Kim Bảng, xã Đông Hoá, gặp gỡ nói chuyện với đông đảo bà con nông dân, thăm trường mầm non, thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách. Đồng chí khen ngợi sự đổi mới của nông dân Kim Bảng, những công trình hạ tầng cơ sở đồng bộ, là huyện đi đầu phong trào xoá đói giảm nghèo, chúc huyện Kim Bảng, xã Đông Hoá tiếp tục vươn lên để mãi mãi là điểm sáng của tỉnh và cả nước. Trong thời gian làm việc tại tỉnh, các lực lượng Công an trong tỉnh đã triển khai kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch nước cũng như các đồng chí cùng đi với đoàn.

Để tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Thực hiện Quyết định số 179/1999/QĐ-BCA(X13) ngày 12/4/1999 của Bộ Công an về việc thành lập Đội bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh; Công văn số 371/X11(X13) ngày 7/10/1999 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ của Đội bảo vệ chính trị nội bộ. Ngày 10/10/1999, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam có Quyết định số 499/PX13 thành lập Đội bảo vệ chính trị nội bộ trực thuộc Phòng Tổ chức cán bộ. Biên chế của Đội có 3 đồng chí (đồng chí Trần Khắc Ngung - Trưởng Phòng trực tiếp làm Đội trưởng).

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, ngày 14/11/1999, tỉnh Hà Nam tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004. Các lực lượng Công an trong tỉnh đã có phương án, kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, ngành hữu quan tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,51% trong trật tự, an toàn và đúng luật. Kết quả đã bầu 45 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 194 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp

huyện và 2.479 đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cuối năm 1999, do để xảy ra vi phạm trong công tác nghiệp vụ, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định kỷ luật và điều động đồng chí Vũ Thuật, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Ngày 15/11/1999, Bộ Công an có Quyết định giao cho đồng chí Phạm Văn Chất - Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Quyền Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thay đồng chí Vũ Thuật.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Quyết định của Nhà nước, ngày 15/12/1999, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 11- CT/TU về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2000: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2000); Kỷ niệm 110 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2000); Kỷ niệm lần thứ 25 ngày thắng lợi hoàn toàn của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (30/4/1975 - 30/4/2000); Kỷ niệm lần thứ 55 ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2000); Giỗ tổ Hùng Vương; Lễ hội giao thừa thế kỷ (31/12/2000); Kỷ niệm 130 năm



ngày sinh Vi.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2000); Kỷ niệm 180 năm ngày sinh F.ĂngGhen (28/11/1820 - 28/11/2000); Kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Hà Nam (20/10/1890 - 20/10/2000); Kỷ niệm 70 năm tiếng trống Bô Đê (20/10/1930 - 20/10/2000). Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành:

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương, nối tiếp truyền thống cách mạng kiên cường của Đảng, của dân tộc, của quê hương. Cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phát động các đợt thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong nhân dân, lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lịch sử năm 2000. Đẩy mạnh việc biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam (giai đoạn 1927 - 1975) và một số cuốn sách lịch sử của huyện, của ngành, đoàn thể vào năm 2000, để khơi dậy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Hà Nam. Tổ chức các hoạt động thiết thực phục vụ các ngày kỷ niệm như học tập, nói chuyện thời sự, thi tìm hiểu truyền thống, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Thực hiện

tốt các chính sách xã hội, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền “gương người tốt, việc tốt”, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. Hoà cùng khí thế sôi nổi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, lực lượng Công an Hà Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2000), đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ kỷ niệm diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần nâng cao sự hiểu biết của đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân về truyền thống cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2000). Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Hà Nam phát động cuộc thi “tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Hà Nam”. Qua 2 tháng phát động (1/2000 đến cuối tháng 2/2000), Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 48.227 bài dự thi của đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Kết quả, Công an tỉnh Hà Nam đoạt giải nhì tập thể về cuộc thi.

Đầu năm 1999, tình hình trật tự an toàn xã hội trên toàn quốc có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi



phải có lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Ngày 26/4/1999, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra Chỉ thị số 02/CT-BCA về việc tăng cường công tác Cảnh sát trật tự trong tình hình mới, đồng thời chỉ đạo một số đơn vị Công an thành phố, Công an tỉnh, thành lập lực lượng phản ứng nhanh để chủ động kịp thời ứng phó với tình hình diễn biến của tội phạm.

Ngày 15/3/2000, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 98/QĐ-PX13 thành lập Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) trực thuộc Phòng PC13 Công an tỉnh. Biên chế của Đội gồm 12 đồng chí, 1 đồng chí Phó trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát 113. Sau khi lực lượng Cảnh sát 113 ở các địa phương hoạt động đi vào nề nếp, ngày 27/9/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký các Quyết định số 943/2001/QĐ-BCA(X13); 944/2001/QĐ-BCA(X13) về việc thành lập Đội Cảnh sát phản ứng nhanh ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ban hành "Quy định về công tác tiếp nhận và xử lý tin được báo đến Đội Cảnh sát phản ứng nhanh thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương". Ngày 28/9/2001, Tổng cục Cảnh sát có Kế hoạch số 2458/KH-C11(C13) triển khai thực hiện việc thành lập Cảnh sát 113 theo quyết định của Bộ trưởng. Trên

cơ sở những văn bản quy định của Bộ, Tổng cục Cảnh sát, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Đội Cảnh sát 113 trực thuộc Phòng PC13 đi vào nề nếp, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tốt hơn, bước đầu đã tạo được niềm tin của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 783/1999/QĐ-BCA(X13) ngày 8/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý thuộc Công an tỉnh (trong đó có Công an tỉnh Hà Nam). Quyết định số 4499/QĐ-X11(X13) ngày 28/10/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý. Tháng 3/2000, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam ra Quyết định thành lập Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma tuý, trên cơ sở đội đấu tranh chống tội phạm ma tuý của Phòng Cảnh sát hình sự. Biên chế của phòng gồm 12 đồng chí, trong đó lãnh đạo 2 đồng chí (đồng chí Trần Mạnh Thịnh - Phó Công an thị xã Phủ Lý được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng, 1 Phó Phòng), có 3 đội công tác: Đội tổng hợp, Đội đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; Đội đấu tranh



chống sử dụng, tổ chức sử dụng các chất ma túy. Chức năng: Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (số hiệu mật là PC17) thuộc Công an tỉnh, có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy ở địa phương, tiến hành các kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trong tỉnh. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng thực hiện theo Quyết định số 4499/QĐ-X11(X13) của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tiếp sau đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có Quyết định số 1165/2005/QĐ-X11(X13) ngày 1/4/2005, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Biên chế của phòng gồm 4 đội công tác: Đội tham mưu; Đội phòng ngừa, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Đội phòng ngừa, đấu tranh chống sử dụng chất ma túy trái phép; Đội hướng dẫn, điều tra án ma túy. Vị trí và chức năng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị thuộc cơ quan Cảnh sát điều tra

Công an tỉnh, trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh, có trách nhiệm giúp Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ huy, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tỉnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy; trực tiếp điều tra những vụ án về tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật và Bộ trưởng. Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng thực hiện theo Quyết định số 1165/2005/QĐ-X11(X13) của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Sau ngày thành lập, Phòng PC17 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, Cục C17 Bộ Công an, Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ tích cực của quần chúng nhân dân. Phòng đã tập trung tham mưu phục vụ Giám đốc và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy trong tỉnh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về ma túy, lập nhiều chiến công xuất sắc. Từ năm 2000 đến 2005, cán bộ, chiến sỹ của phòng cùng với Công an các huyện, thị xã, đã điều tra khám phá 933 vụ, bắt giữ

1.646 đối tượng, trong đó có 234 vụ, 278 đối tượng qua đấu tranh chuyên án. Thu giữ 1.803,57 gam hêrôin; 2.430 gam thuốc phiện; 1.704 viên ma tuý tổng hợp; 23 cân tiểu ly và nhiều tài sản, phương tiện, dụng cụ có liên quan đến hoạt động phạm tội ma tuý.

Ngày 02/4/2000, đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, cùng với lãnh đạo một số bộ, ngành của Trung ương về thăm và làm việc với lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền tỉnh, đi kiểm tra tại Công ty xi măng Bút Sơn, thăm Đảng bộ, nhân dân xã Bình Nghĩa (huyện Bình Lục). Đồng chí Đinh Văn Cương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng về tình hình kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đồng thời đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm đối với Hà Nam trong thời gian tới. Thủ tướng nhắc nhở lãnh đạo tỉnh phải quan tâm giải quyết vấn đề nông thôn, nông nghiệp. Phải xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh, gắn bó với nhân dân, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, để củng cố lòng tin của nhân dân. Thủ tướng chúc Đảng bộ và nhân dân Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2000. Các lực lượng

Công an trong tỉnh cùng với Công an huyện Bình Lục đã triển khai kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn đoàn của Thủ tướng về thăm và làm việc tại tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Bộ về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, đầu năm 2000, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định ban hành 7 Quy chế, Quy định về công tác cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân gồm:

1 - Quyết định số 285/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 3/4/2000 ban hành quy chế luân chuyển cán bộ.

2 - Quyết định số 286/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 3/4/2000 ban hành quy chế quản lý sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên Công an nhân dân.

3 - Quyết định số 192/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 10/01/2000 ban hành quy chế xử lý kỷ luật sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên Công an nhân dân sai phạm.

4 - Quyết định số 370/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 25/4/2000 ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.

5 - Quyết định số 373/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 26/4/2000 ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân.



6 - Quyết định số 374/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 26/4/2000 ban hành quy chế điều động sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên Công an nhân dân.

7 - Quyết định số 375/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 26/4/2000 ban hành quy chế nhận xét đánh giá sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên Công an nhân dân.

Căn cứ các quy định, quy chế của Bộ ban hành, ngày 18/6/2000, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam có Kế hoạch số 267/KH(PX13) triển khai thực hiện các quy định, quy chế của Bộ Công an trong lực lượng Công an tỉnh với các nội dung, biện pháp tiến hành cụ thể như: triển khai kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ 7 quy định, quy chế của Bộ về công tác cán bộ, nắm vững từng nội dung, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc tại các đơn vị.

Quá trình triển khai học tập và nghiên cứu các văn bản trên, từng đơn vị có liên hệ kiểm điểm, làm rõ ưu khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định trước đây của Bộ về công tác cán bộ 3 năm kể từ khi tái lập tỉnh, đặc biệt là công tác quản lý cán bộ, đánh giá cán bộ một cách nghiêm túc, vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý cán bộ. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp khắc phục những

thiếu sót tồn tại, đưa việc thực hiện các quy định, quy chế vào nề nếp.

Triển khai thực hiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ phải gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân, từng đơn vị có kế hoạch rà soát bổ sung hoàn chỉnh các quy trình, quy định cho phù hợp với nội dung các văn bản mới. Hàng tháng các đơn vị phải có báo cáo kết quả triển khai các biện pháp quản lý cán bộ, chiến sỹ, trong báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của các đơn vị, địa phương phải có phần đánh giá kiểm điểm các quy định, quy chế trong công tác cán bộ. Thông báo công khai những quy định, quy chế trong công tác cán bộ để mọi cán bộ, chiến sỹ đều được nắm vững, trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, từng bước tiến lên chính quy hiện đại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các quy định, quy chế của Bộ về công tác cán bộ được nghiêm túc, công khai, dân chủ, công bằng trong công tác cán bộ. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những thiếu sót sai phạm.

Qua việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, quy chế của Bộ về công tác cán bộ, đã

tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân trong cán bộ, chiến sỹ, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6) và ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); thực hiện Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 1998 - 2000; Chỉ thị số 1411/CP của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm - Bộ Công an. Tháng 6 năm 2000, Công an tỉnh Hà Nam với chức năng là cơ quan Thường trực phòng chống ma túy của tỉnh, đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội) tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 1998 - 2000 và triển khai Chương trình hành động, kiểm soát ma túy giai đoạn 2001 - 2005. Báo cáo tổng kết đã nêu lên đặc điểm tình hình có liên quan đến công tác phòng chống ma túy giai đoạn 1998 - 2000; tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy - tệ nạn ma túy (số người nghiện ma túy ngày càng tăng, công tác cai nghiện ma túy hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện cao); công tác chỉ đạo; kết quả hoạt động của các ngành

đoàn thể; công tác phòng ngừa; công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy (các lực lượng Công an trong tỉnh đã phát hiện bắt giữ 195 vụ, 355 đối tượng phạm tội về ma túy); công tác điều tra truy tố tội phạm ma túy (đã kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát truy tố 51 vụ = 72 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử 40 vụ = 53 bị cáo).

Hội nghị đã nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, nguyên nhân tồn tại, những khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất và những kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy. Đồng thời nêu ra 7 phương hướng nhiệm vụ thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trong giai đoạn 2001 - 2005.

Cũng tại Hội nghị này, thực hiện Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động phòng chống ma túy giai đoạn 2001 - 2005. Ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phòng chống ma túy trong giai đoạn 2001 - 2005 với 6 đề án cụ thể như:

- Đề án thứ nhất: Thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Với mục tiêu tổ chức thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, nhằm tạo ra phong trào quần chúng tích cực đấu tranh



với tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên, trong thanh thiếu niên và những người nghiện ma túy.

- Đề án thứ hai: Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy và kiểm soát tiền chất ma túy. Với mục tiêu ngăn chặn về cơ bản việc buôn bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép các chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Xoá bỏ triệt để các tụ điểm buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, trọng tâm ở những địa bàn phức tạp như thị xã Phú Lý; xã Thanh Sơn, Tân Sơn, thị trấn Quế (huyện Kim Bảng); xã Đọi Sơn, Yên Bắc, thị trấn Đồng Văn (huyện Duy Tiên); xã Ngọc Lũ (huyện Bình Lục); thị trấn Kiện Khê (huyện Thanh Liêm); xã Hợp Lý, thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân).

- Đề án thứ ba: Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Với mục tiêu tổ chức cai nghiện dưới nhiều loại hình cho 100% số người nghiện có hồ sơ kiểm soát, ngăn chặn hạn chế tới mức thấp nhất số người mới nghiện. Không để phát sinh số người mới nghiện trong học sinh, sinh viên. Giảm tỷ lệ tái nghiện xuống dưới 60% vào năm 2005.

- Đề án thứ tư: Tổ chức phòng chống ma túy trong trường học. Với mục tiêu ngăn chặn không để ma

túy tái xâm nhập vào trường học, đặc biệt là các trường phổ thông trung học, cao đẳng và dạy nghề.

- Đề án thứ năm: Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc y học dân tộc và các biện pháp y học khác trong điều trị, cai nghiện ma túy và phục hồi chức năng đạt hiệu quả cao nhất cho người nghiện ma túy.

- Đề án thứ sáu: Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm và người nghiện ma túy. Với mục tiêu đến hết năm 2005 cả tỉnh có trên 65% số xã, phường, thị trấn; trên 80% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị không có người nghiện ma túy và tội phạm ma túy.

Hội nghị đã có nhiều tham luận chất lượng của các đại biểu, đây là những kinh nghiệm hay, thực tiễn đã được kiểm chứng trong việc giải quyết những tụ điểm, điểm nóng về buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tổng kết Hội nghị đã có 16 tập thể và 16 cá nhân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống ma túy giai đoạn 1998 - 2000.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế quan liêu bao cấp sang

cơ chế thị trường, lợi dụng những sơ hở trong chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế, quản lý xã hội chậm được đổi mới. Nhiều nơi, cán bộ địa phương đã lợi dụng thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực, đã gây cho quần chúng nhân dân bất bình, cộng với việc kích động của những phần tử cực đoan làm dấy lên những vụ khiếu kiện đông người kéo dài gây mất trật tự an ninh ở cơ sở, nhất là những năm đầu khi tái lập tỉnh (1997), tình hình an ninh nông thôn diễn biến phức tạp, nhiều vụ việc kéo dài từ nhiều năm trước chưa được giải quyết dứt điểm, dẫn đến quần chúng nhân dân tiếp tục khiếu kiện với tính chất, mức độ căng thẳng hơn. Do công tác nắm tình hình chưa sâu, đề xuất chủ trương, biện pháp giải quyết chưa sát hợp, còn bị động, lúng túng.

Trước tình hình trên, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị để phân tích, đánh giá, nhận định tình hình, tổ chức nhiều đợt khảo sát cụ thể từng địa bàn, đề ra hướng giải quyết. Ngày 30/7/2000, Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định số 375/PX13 thành lập 3 tổ công tác xuống cơ sở, chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm tình hình, làm rõ nguyên nhân, bản chất của từng vụ việc, từ đó tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo huy động các lực lượng chức năng cùng tham gia giải quyết.

- Tổ thứ nhất do 1 đồng chí Phó trưởng Phòng PC14 làm Tổ trưởng, cùng 5 cán bộ đến giải quyết “điểm nóng” tại hợp tác xã nông nghiệp Thanh Bình, xã Đình Xá, huyện Bình Lục.

- Tổ thứ hai do 1 đồng chí Phó trưởng Phòng PC15 làm Tổ trưởng, cùng 5 cán bộ đến giải quyết “điểm nóng” tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân.

- Tổ thứ ba do 1 đồng chí Phó trưởng Phòng PA39 làm Tổ trưởng, cùng 5 cán bộ đến giải quyết “điểm nóng” tại thôn Nguyễn Trung, xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm.

Nhiệm vụ của 3 tổ công tác:

+ Nắm chắc tình hình khiếu kiện của quần chúng, đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của họ để thông qua đó nắm bắt được những phần tử kích động lôi kéo họ đi khiếu kiện, chống đối chính quyền.

+ Phối hợp cùng các cấp, các ngành, đặc biệt là Công an huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thẩm tra, xác minh, kết luận những kiến nghị, đề xuất của quần chúng nhân dân.

+ Xây dựng phương án phòng chống bạo loạn, bạo động do kích động của các phần tử thoái hoá biến chất gây nên. Giáo dục, răn đe những kẻ cầm đầu gây rối và xử lý nghiêm những cán bộ có sai phạm.



Sau hơn một năm triển khai thực hiện, các tổ công tác đã tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, ổn định được tình hình. Thời gian sau, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo rút dần các tổ công tác về phân công nhiệm vụ mới.

Kim Bảng là huyện đồng chiêm trũng, bán sơn địa, có 7/21 xã miền núi, diện tích 19.379 ha, dân số 140.160 người, có 8,6% dân số theo đạo Thiên Chúa, trên 80% dân số làm nghề nông nghiệp. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Kim Bảng là nơi đóng quân, dự trữ lương thực, vũ khí phục vụ cho cuộc kháng chiến, có nhiều cơ quan của tỉnh, Trung ương, đóng trên địa bàn, là nơi bố trí nhiều trận địa phòng không bắn máy bay Mỹ. Là huyện có truyền thống cách mạng, có xã Phù Vân và xã Khả Phong được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước năm 1995.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an huyện Kim Bảng đã tích cực đổi mới toàn diện các biện pháp công tác, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công mới. Công an huyện luôn nắm chắc tình hình,

tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự... Thực hiện chương trình công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội với nhiều đề án cụ thể, triển khai sâu rộng tới cán bộ, nhân dân, chú trọng việc nhân rộng điển hình tiên tiến, phát huy sức mạnh quần chúng, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả phù hợp với từng địa bàn như: “xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “thôn xóm, dòng họ làm An ninh trật tự giỏi”, “phong trào tăng ni phật tử làm An ninh trật tự giỏi”, “xứ họ đạo an toàn”, “tuổi trẻ với pháp luật”... Thực hiện khẩu hiệu hành động: “tam hữu, tứ kiên, ngũ đồng”. Có Đảng, có dân, có bạn; kiên định, kiên trì, kiên quyết, kiên cường; đồng tâm, đồng nhất, đồng lực, đồng hành và đồng ngôn của huyện, tập trung đổi mới, cải cách, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, trở thành huyện mạnh xuất sắc, toàn diện nổi bật đứng đầu toàn tỉnh. Để nhiệm vụ an ninh, trật tự được triển khai và thực hiện tốt xuống tận cơ sở. Công an huyện đã lồng ghép phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, với các phong trào cách mạng khác ở địa phương, gắn với các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, làm nòng cốt hoạt động trong các



ban, tiểu ban “hòa giải đoàn kết”, xây dựng, củng cố “trung đội Quyết thắng” ở 21 xã, thị trấn thành trung đội mạnh, do đó đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt từ năm 1998 - 2000, Công an huyện Kim Bảng đã tham mưu cho Huyện uỷ tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Tổ chức các hình thức toạ đàm, ký giao ước thi đua, nhân điển hình tiên tiến, cấp uỷ chính quyền 21/21 xã, thị trấn đã mở Hội nghị sơ kết đánh giá kiểm điểm việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Qua đó được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) biểu dương và thông báo trong toàn quốc để các địa phương nghiên cứu tham khảo.

Do làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trên địa bàn huyện Kim Bảng, hàng năm phạm pháp hình sự giảm từ 8 - 12%, các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý giảm rõ rệt, trọng án giảm 33 - 53%. Tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 100%, án thường đạt từ 90 đến 93%. Các chỉ tiêu cơ bản về lập, duyệt hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng,

cơ sở giáo dục, án điểm đều vượt từ 20 - 40%..., tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, không để tệ nạn ma tuý xâm nhập vào học đường. Giữ vững ổn định về chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương.

Các bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Bảng luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, trở thành điển hình toàn tỉnh về xây dựng lực lượng, 6 năm liền (1993 - 1998) liên tục được công nhận là đơn vị Quyết thắng; 6 năm liền (1993 - 1998) được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (1996 - 1998); được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba về thành tích trong công tác tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn thôn xóm và địa bàn dân cư. Đảng bộ Công an huyện 10 năm liên tục được công nhận “tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh”. 128 lượt tập thể và cá nhân được Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Từ năm 1993 đến năm 2000, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ nào vi phạm bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.



Với những thành tích xuất sắc đó, ngày 29/8/2000, Công an huyện Kim Bảng được Nhà nước tuyên dương đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Thực hiện Chỉ thị số 11/1999/CT-BCA (X15) ngày 6/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công an các cấp đối với hoạt động câu lạc bộ Công an hưu. Ngày 8/9/2000, Giám đốc Công an tỉnh đã ra Quyết định số 409/QĐ-PX13 về việc thành lập câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh Hà Nam. Thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh gồm 9 đồng chí: 1 đồng chí Chủ nhiệm, 2 đồng chí phó Chủ nhiệm và 6 đồng chí ủy viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thuởng - Chủ nhiệm câu lạc bộ; đồng chí Ngô Văn Bún và đồng chí Đoàn Sán phó Chủ nhiệm. Các đồng chí ủy viên: Lưu Văn Hán (TX Phủ Lý), Trịnh Văn Phan (Duy Tiên), Trần Văn Tân (Kim Bảng), Phạm Hữu Cấp (Lý Nhân), Nguyễn Sỹ Hứa (Bình Lục), Lê Văn Xuân (Thanh Liêm). Khi thành lập, câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh có 228 hội viên. Mỗi huyện, thị xã thành lập một ban liên lạc Công an hưu trí có từ một đến ba đồng chí, các trưởng ban liên lạc ở 6 huyện, thị xã trong tỉnh là thành viên của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm đã xây dựng Quy chế hoạt động của câu lạc bộ, có các nội dung, hình thức hoạt động cụ thể. Mục đích hoạt động của câu lạc bộ:

- Duy trì mối liên hệ tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ Công an đang công tác với các đồng chí Công an đã nghỉ hưu, góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ với cán bộ Công an hưu trí gắn bó nghĩa tình đồng đội, phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân. Góp phần truyền thụ những truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân cho các thế hệ Công an nối tiếp.

- Giúp các đồng chí Công an đã nghỉ hưu nắm bắt được những thông tin về thời sự, chính sách, về tình hình an ninh, trật tự, sinh hoạt văn hóa tinh thần, thể dục dưỡng sinh, thể thao lành mạnh bổ ích.

- Động viên cán bộ Công an hưu trí tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội, tích cực tham gia và là lực lượng nòng cốt trong phong trào “quân chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc” và phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở phường, xã, nơi cư trú. Coi trọng việc khai thác và sử dụng những kinh nghiệm vốn quý đã được tích lũy ở đội ngũ cán bộ Công an hưu trí. Tùy theo yêu cầu và khả năng để tổ chức cho từng đồng chí tham gia ý kiến trong việc tổng kết lịch sử, tổng kết các chuyên đề, trong việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.



Trong năm 2000, kiện toàn Ban Giám đốc Công an tỉnh: Tháng 2/2000, cũng do để xảy ra vi phạm trong công tác nghiệp vụ, đồng chí Lê Minh Nhuận - Phó Giám đốc Công an tỉnh có quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an kỷ luật và thôi giữ chức Phó Giám đốc. Ngày 15/5/2000, Bộ Công an có Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Chất giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ngày 22/11/2000, đồng chí Trần Văn Bình - Trưởng Phòng Hậu cần (PH12) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối An ninh.

Tháng 11/2000, thực hiện Nghị quyết Quốc hội khoá X tại kỳ họp thứ 9 về phân chia địa giới hành chính và thành lập một số phường mới thuộc thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Quyết định số 985/2000/QĐ-BCA(X13) ngày 10/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập 2 đơn vị Công an phường, Quang Trung và Lê Hồng Phong trực thuộc Công an thị xã Phủ Lý. Ngày 11/11/2000, Giám đốc Công an tỉnh đã có các Quyết định số 588, 591 điều động, bổ nhiệm các đồng chí Trưởng Công an phường. Đồng thời bố trí sắp xếp biên chế tổ chức, địa điểm cho 2 Công an phường mới thành lập, nhanh chóng đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, được tổ chức từ

ngày 15 đến ngày 17/12/2000 tại nhà Văn hoá trung tâm thị xã Phủ Lý. Dự Đại hội có 259 đại biểu, đồng chí Lê Xuân Tùng - Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác tư tưởng văn hoá và khoa giáo của Đảng, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đọc diễn văn khai mạc và trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ trước Đại hội. Báo cáo đã nêu bật những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nam phấn đấu đạt được trong 4 năm (1997 - 2000), đặc biệt từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị 5 năm (2001 - 2005). Phát biểu với Đại hội, đồng chí Lê Xuân Tùng đã biểu dương những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã đạt được, đồng thời từ sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XV đã nhanh chóng khắc phục có hiệu quả tình trạng mất đoàn kết trong cấp uỷ, bước đầu ổn định và tạo thế cho sự phát triển mới của tỉnh, thời gian tới Hà Nam sẽ có những bước chuyển mới đột phá mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách với các tỉnh bạn. Đại hội đã bầu 41 uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI và 14 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Trung ương



Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Phạm Văn Chất - Giám đốc Công an tỉnh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam nhiệm kỳ 2001 - 2005. Các lực lượng Công an trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội và đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng về dự Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội.

Thực hiện Công văn số 46/CP-VX ngày 14/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1760/2000-BCA(C11) ngày 25/10/2000 của Bộ Công an; Công văn số 52/UB-NC ngày 7/2/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc cấp giấy chứng nhận không có tiền án, tiền sự, cho những người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan. Ngày 10/2/2001, Công an tỉnh Hà Nam đã nhận chuyển giao từ Sở Tư pháp việc xác nhận tiền án, tiền sự cho những người đi lao động, làm việc ở Đài Loan. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh đã có Kế hoạch số 03/PV27 chỉ đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết cấp giấy xác nhận tình trạng tiền án, tiền sự, cho người đi lao động, làm việc ở Đài Loan.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cách mạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và do yêu cầu công tác đấu tranh

phòng, chống địch phá hoại về tư tưởng, chính trị và tổ chức, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng trong tình hình mới. Giám đốc đã chỉ đạo thành lập Đội tình báo của Công an tỉnh thuộc Phòng Bảo vệ chính trị (PA39). Tháng 4/2001, Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định củng cố lại Đội tình báo chuyển từ Phòng Bảo vệ chính trị về trực thuộc Giám đốc là một đầu mối của Công an tỉnh. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh cũng đã bổ nhiệm một Phó trưởng Phòng kiêm Đội trưởng Đội tình báo, Đội tình báo được bổ sung biên chế từ 3 đồng chí lên 6 đồng chí. Bước đầu hoạt động có hiệu quả, công tác nắm tình hình, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm An ninh Quốc gia, công tác phòng ngừa đã được nâng lên một bước đạt chất lượng.

Để đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an; Nghị quyết số 01/NQ của Tỉnh uỷ Hà Nam về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm 2001; quán triệt chủ trương của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 01/KH-LN giữa Công an tỉnh - Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn khảo sát bình xét các khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tháng 11/2001, Công an tỉnh - Mặt trận Tổ quốc

tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mở Hội nghị biểu dương khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội (1997 - 2001). Để đánh giá đúng thực trạng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được như:

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự: Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ; Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình quốc gia phòng chống ma tuý giai đoạn 1998 - 2000, 2001 - 2005. Phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc được phát động tương đối đồng đều ở cả 3 khu vực xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp. Các phong trào “xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hoà thuận”, “tăng cường quản lý Nhà nước về An ninh trật tự ở địa bàn thôn xóm”, “xứ họ đạo, gia đình giáo dân tiên tiến”, “tổ phố bình yên, gia đình hạnh phúc”, “an toàn trường học”... được gắn kết với phong trào khác ở địa phương như: “toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”, “xây dựng đời sống

văn hoá”, “xoá đói giảm nghèo”... ngày càng phát triển và đạt kết quả tốt.

Thông qua phong trào ở nhiều thôn, xóm, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, trật tự kỷ cương xã hội được củng cố, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm cơ bản, nhiều nơi không xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội. Có 71 thôn, xóm, khu phố, cơ quan doanh nghiệp được công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hoá cấp tỉnh; 82.160/197.463 hộ được công nhận gia đình văn hoá. Trong phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc, từ 1997 - 2001, đã có 1.040 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 12 lượt tập thể được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 12 lượt tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 42 cá nhân được Bộ Công an tặng Huy hiệu bảo vệ An ninh Tổ quốc, 36 lượt tập thể được Bộ Công an tặng bằng khen, 937 lượt tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong báo cáo tổng kết cũng đã chỉ ra một số tồn tại thiếu sót, đồng thời cũng rút ra 5 kinh nghiệm để phát động phong



trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Để kiện toàn lãnh đạo Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo, ngày 02/01/2002, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC15) được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối Cảnh sát. Cùng thời gian này, Giám đốc Công an tỉnh có các Quyết định bổ nhiệm 15 Phó, Trưởng phòng, Phó, Trưởng Công an huyện, thị xã; 180 Đội trưởng, Đội phó nghiệp vụ để kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh. Hầu hết những cán bộ được bổ nhiệm đều phát huy tác dụng tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch Công an tỉnh đã đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ là linh hồn của phong trào cách mạng, “cán bộ nào, phong trào ấy”. Do nhận thức được tầm quan trọng về tổ chức cán bộ đối với các phong trào của cách mạng nước ta, Hội nghị Trung ương 3 (khoá VIII, tháng 6/1997) đã ra Nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngày 6/12/2001, Ban Bí thư Trung ương

Đảng ra Chỉ thị số 04/CT-TW về tổng kết công tác tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII. Để thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, ngày 12/3/2002, Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo Nghị quyết của Trung ương.

Đánh giá về công tác chỉ đạo, tổng kết xác định việc triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Đảng uỷ - Giám đốc Công an tỉnh coi đây là nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Đã tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng tình hình tổ chức và cán bộ, xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu nội dung, các bước tiến hành cụ thể sát hợp với tình hình thực tiễn. Đã tổ chức triển khai Nghị quyết tới từng cán bộ chủ chốt và cấp uỷ các đơn vị, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể trong cấp uỷ, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình hành động trong toàn Đảng bộ. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiều chuyên đề lớn về công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy gọn nhẹ, bớt trung gian đầu mối,

tin cậy giảm biên chế làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Báo cáo tổng kết nhấn mạnh:

+ Vai trò, vị trí, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lực lượng Công an nhân dân được nâng cao, phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình.

+ Tổ chức bộ máy các đơn vị được củng cố kiện toàn, chức năng, nhiệm vụ của Công an các cấp được điều chỉnh thêm một bước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ mang tính kế thừa. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được coi trọng, góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số những tồn tại, hạn chế như:

+ Bộ máy tổ chức còn chưa thực sự phù hợp với chức năng quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và trực tiếp chiến đấu.

+ Bố trí lực lượng còn dàn đều chưa tập trung cho địa phương, địa bàn trọng điểm. Bố trí cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa được kiện toàn đúng mức, phần lớn không được bồi dưỡng huấn luyện chuyên sâu.

+ Công tác xây dựng lực lượng nói chung và công tác cán bộ nói riêng còn chưa có kế hoạch chiến lược

lâu dài. Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng từ tỉnh đến các đơn vị còn kiêm nhiệm, mỏng và yếu.

Qua tổng kết 10 năm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam rút ra một số bài học kinh nghiệm như:

- Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và công tác tổ chức cán bộ nói riêng phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân, coi đó là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng lực lượng. Phải thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác tổ chức cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của thủ trưởng, phải xuất phát từ thực tiễn chiến đấu, công tác, để tiến hành công tác xây dựng lực lượng. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ.

- Tăng cường công tác nắm tình hình cán bộ để đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ. Thường



xuyên kiểm tra, thanh tra, điều chỉnh, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, đảm bảo cho tổ chức và cán bộ hoạt động có hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2001/NQ-LT ngày 04/12/2001 giữa Ban Thường trực đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Công an về “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; Công văn số 147- CV/TU ngày 19/3/2002 của Tỉnh ủy Hà Nam về việc “đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Kế hoạch số 05/KH-LN ngày 02/5/2002 giữa Mặt trận Tổ quốc - Công an tỉnh Hà Nam, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01. Ngày 02/5/2002, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Công an tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 02/QĐ-BCĐ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 (gọi tắt là Ban chỉ đạo Liên tịch tỉnh Hà Nam 01/2001/NQ-LT) gồm 8 đồng chí, đồng Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Phạm Văn Chất - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam. Đồng thời Ban chỉ đạo còn mời thêm 6 đồng chí đại diện một số ngành tham gia trong Ban chỉ

đạo như: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

Tháng 5 năm 2002, Công an tỉnh Hà Nam - Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (1991 - 2001) phối hợp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Liên tịch. Tổng kết đánh giá: trong 10 năm, Mặt trận Tổ quốc và Công an các cấp đã phối hợp tổ chức 95 Hội nghị phổ biến quán triệt cho cán bộ và nhân dân về nội dung các cuộc vận động, 72 hội nghị chuyên đề về công tác an ninh, trật tự. Tổ chức hàng trăm lượt tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, kẻ vẽ 1.250 pa nô - áp phích, tranh cổ động, tổ chức trên 1.700 buổi họp dân với 792.000 lượt người tham dự. Qua công tác tuyên truyền vận động, đại bộ phận nhân dân đã nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm hình sự, góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố. Trên 3.000 cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở, hàng trăm nghìn hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên là những tuyên truyền viên rộng khắp trên địa bàn dân



cư, gương mẫu vận động người thân xây dựng gia đình an toàn - đoàn kết - văn hoá.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, tham mưu phục vụ cấp uỷ, chính quyền mở 41 đợt vận động quần chúng tham gia phòng ngừa tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Xây dựng 362 “hòm thư tố giác tội phạm” ở các tuyến giao thông, thôn, xóm, tổ dân phố; 178 hộp thư giúp bạn trong các trường học; quần chúng nhân dân đã tham gia vận động 217 đối tượng ra tự thú; cung cấp 6.165 tin về an ninh trật tự, trong đó có 3.465 tin có liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm, giúp Công an điều tra khám phá 961 vụ án hình sự, bắt 1.113 đối tượng, lập hồ sơ đề nghị truy tố trước pháp luật. Phát hiện giúp lực lượng Công an thu giữ 19 khẩu súng các loại, 7 quả lựu đạn, 287 viên đạn các loại, 4.123 kg thuốc nổ, bắt xử lý 18 vụ hoạt động mại dâm, 76 vụ cờ bạc. Gọi răn đe, gặp gỡ cảm hoá giáo dục 5.270 lượt đối tượng hình sự, tham gia giáo dục giúp đỡ 1.980 đối tượng có biểu hiện vi phạm. Qua cảm hoá giáo dục đã có 717 người thực sự tiến bộ trở thành người tốt... Những đơn vị làm tốt là huyện Kim Bảng, thị xã Phủ Lý, huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm.

Với sự tham gia tích cực của Công an và Mặt trận Tổ quốc các cấp, phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tỉnh những năm qua đã có chuyển biến tích cực, phát triển đồng đều ở cả 3 khu vực xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp. Qua phân loại phong trào hàng năm, có 5/6 đơn vị huyện, thị, đạt loại khá, 01 đơn vị trung bình, 90% xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt loại khá. Trong 744 tập thể, 169.955 gia đình đăng ký xây dựng xã, phường, cơ quan, cụm dân cư, gia đình an toàn - đoàn kết - văn hoá, có 174 làng được công nhận làng văn hoá cấp tỉnh; 626 khu dân cư đạt tiêu chuẩn tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; 158.616 gia đình được công nhận là gia đình văn hoá; 92.000/112.000 người cao tuổi đạt tiêu chuẩn mẫu mực được kết nạp vào 512 câu lạc bộ những người cao tuổi... Bên cạnh những kết quả đạt được, tổng kết cũng đã nêu lên những tồn tại, thiếu sót và rút ra 5 bài học kinh nghiệm để chỉ đạo làm tốt hơn trong thời gian tới.

Khoảng 20 giờ ngày 22/10/2002, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo: tại đê sông Đáy thuộc địa phận thôn Phù Lão, xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, xảy ra vụ cháy xe ô tô du lịch 4 chỗ ngồi chưa rõ nguyên nhân. Sau khi nhận được tin báo và thực hiện ý kiến chỉ đạo



của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy, tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu xác định: xe ô tô bị đốt cháy là xe du lịch 4 chỗ ngồi, hiệu TOYOTACROLLA, trị giá khoảng 300 triệu đồng, không có biển số xe. Trước khi xảy ra vụ cháy có 2 đối tượng ở trong xe ô tô và 1 đối tượng dùng xe máy ở gần hiện trường vụ cháy.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm, xác định đây là một vụ đốt xe có chủ định nhằm mục đích che giấu tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47/PC16 ngày 23/10/2002 về tội huỷ hoại tài sản để tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án được mở rộng diện điều tra đối với các tỉnh, thành phố trong khu vực như: thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang... Qua xác minh, ngày 20/10/2002, tại hãng taxi cổ phần 105 Láng Hạ, thành phố Hà Nội bị mất tích một xe ô tô taxi hiệu TOYOTACROLLA, biển kiểm soát 29S - 0283 do anh Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1976, trú tại số nhà 23 đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lái.

Ngày 22/10/2002 (khoảng 12 giờ 45 phút), tại tiệm vàng Ngọc Anh ở số nhà 214 đường Lê Lợi, thị xã Bắc Giang (nay là thành phố Bắc Giang), bị 2 đối

tượng mặc quần áo mưa tối màu, đầu đội mũ bảo hiểm xe mô tô, đi 1 xe ô tô du lịch màu trắng đeo biển số xe quân đội, dùng súng AK, lựu đạn khống chế chủ tiệm vàng cướp đi 56 cây vàng các loại, sau đó chúng lên xe ô tô tẩu thoát về hướng Hà Nội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, được sự chỉ đạo trực tiếp, kịp thời của Giám đốc Công an tỉnh, với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nam, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bắc Giang, chỉ trong vòng 20 ngày kể từ khi nhận được tin báo (22/10/2002) đã khám phá làm rõ toàn bộ vụ án, bắt gọn các đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Hai đối tượng chính trong vụ án là Nguyễn Văn Thịnh (Thịnh mất ma) và Nguyễn Trọng Hiệp (Hiệp Phan) đều trú tại thị xã Bắc Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi sử dụng súng K53, đạn do tên Tư (Oánh) ở thị trấn Trữ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đưa cho nhằm mục đích thanh toán nhóm của tên Giang (Tước) là kẻ đã cạnh tranh làm ăn với Tư (Oánh) ở thị trấn Trữ - Lục Ngạn. Sau đó tên Thịnh và Hiệp đã thuê xe taxi, biển kiểm soát 29S - 0283 của hãng taxi cổ phần Hà Nội, chúng dùng súng khống chế lái xe, cướp xe, giết lái xe là Nguyễn Đức Thịnh, bọn chúng cho xác anh Thịnh vào bao tải dứa đưa xuống cống ngầm trên quốc lộ 31 tại thị xã



Bắc Giang để phi tang, sau đó dùng xe ô tô cướp được tổ chức cướp tiệm vàng Ngọc Anh ở thị xã Bắc Giang và đưa xe ô tô về Hà Nam đốt thiêu huỷ.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn 2 tỉnh Bắc Giang và Hà Nam, gây mất ổn định về an ninh, trật tự trong khu vực, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Kết thúc vụ án, thu 01 khẩu súng K53, 119 viên đạn, hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác khám phá điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã được các cấp khen thưởng: 01 Huân chương chiến công hạng Ba; 01 tập thể và 6 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Năm 2001, do âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, nên tình hình ở khu vực Tây Nguyên và Tây Bắc nước ta nảy sinh những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc, gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động ở Công an các tỉnh Sơn La, Lai Châu, thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ.

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công điện của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân giao cho Công an tỉnh Hà Nam chọn cử 6 cán bộ có phẩm chất, năng lực, sức khoẻ tốt để tăng cường cho Công an các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian 2 năm. Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức quán triệt chủ trương của Bộ tới từng cán bộ, chiến sỹ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên tinh thần xung phong tình nguyện đi tăng cường cho Tây Nguyên. Kết quả đã có 7 đồng chí nộp đơn tình nguyện xin đi tăng cường cho Tây Nguyên. Trên cơ sở các tiêu chuẩn của Bộ quy định, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn 6 đồng chí đề nghị Bộ điều động tăng cường cho Công an tỉnh Gia Lai. Ngày 29/11/2002, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Bộ Công an đã ra Quyết định số 7773/QĐ-X11(X13) điều động 6 đồng chí cán bộ Công an tỉnh Hà Nam tăng cường cho Công an tỉnh Gia Lai: (Vũ Văn Dinh - Công an huyện Lý Nhân; Trần Trọng Bình - Công an thị xã Phủ Lý; Vũ Trung Sắt - Công an thị xã Phủ Lý; Đàm Văn Thanh - Phòng An ninh điều tra; Đào Văn Nga - Công an huyện Thanh Liêm; Trần Quốc Thịnh - Trại tạm giam Công an tỉnh). Các đồng chí được chọn cử đi tăng cường



đều là những cán bộ có kinh nghiệm công tác lâu năm, có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, đều xác định rõ nhiệm vụ, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn các tỉnh biên giới.

Để đánh giá đúng thực trạng và nhằm nâng cao chất lượng công tác tàng thư chứng minh nhân dân. Ngày 1/4/2003, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (1993 - 2003) thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BNV của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) về tăng cường công tác tàng thư chứng minh nhân dân. Tổng kết đánh giá: từ khi tái lập tỉnh Hà Nam đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Cục C27 - Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh. Công an tỉnh Hà Nam đã dần từng bước đưa công tác hồ sơ nghiệp vụ nói chung và công tác tàng thư chứng minh nhân dân nói riêng đi vào hoạt động có nề nếp theo quy định của Bộ, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và phục vụ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đã chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết một khối lượng lớn hồ sơ chứng minh nhân dân tồn đọng từ trước đến nay. Kết quả 10 năm, Công an tỉnh đã tiếp nhận 463.598 tờ khai và 463.598 chỉ bản do Công an tỉnh Nam Hà bàn giao, từ tháng 01/1997 đến tháng

04/2003, Công an tỉnh Hà Nam đã phân loại, bổ sung vào tàng thư 155.322 tờ khai và 155.322 chỉ bản, 111.618 kiểu phim chứng minh nhân dân. Tra cứu trả lời 89.756 yêu cầu (trong đó có 84.923 yêu cầu chứng minh nhân dân, 1.763 yêu cầu nghiệp vụ, 925 yêu cầu truy tìm tung tích nạn nhân, 1.277 yêu cầu cung cấp lý lịch tư pháp và 868 yêu cầu phục vụ xuất cảnh). Qua tra cứu phát hiện 137 trường hợp tráo người làm chứng minh nhân dân, 481 trường hợp người mang 2 số chứng minh, 6.822 trường hợp khai sai thông tin so với hồ sơ gốc, đã chủ động trao đổi cho các đơn vị nghiệp vụ xác minh xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng đề cập đến một số tồn tại, thiếu sót và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, cũng như giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng công tác tàng thư chứng minh nhân dân trong những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, vào hồi 10 giờ 55 phút ngày 28/4/2003, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang Nguyễn Hữu Dũng, sinh năm 1973; nguyên quán và nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: tổ 10 phường Sông Đà, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Nơi ở: phố Bắc Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam,

vận chuyển trái phép 1.001 viên ma túy tổng hợp Methaphetamin có tổng trọng lượng là 91,164 gam từ nhà ở phố Bắc Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đến quán cà phê MêHyCô thuộc phố Nguyễn Hữu Tiến, thị trấn Đông Văn, tỉnh Hà Nam thì bị bắt. Khám xét khẩn cấp nhà ở, đồ vật của Nguyễn Hữu Dũng, cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Dũng 11,900 gam hêrôin và 70 viên ma túy tổng hợp loại Methaphetamin có tổng trọng lượng 6,230 gam tương ứng với 2,076 gam hêrôin (tổng số ma túy đã thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Hữu Dũng là 13,976 gam hêrôin).

Quá trình điều tra xét hỏi, Nguyễn Hữu Dũng chỉ thừa nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ nhà ra thị trấn Đông Văn, huyện Duy Tiên thì bị bắt quả tang. Không thừa nhận số lượng ma túy mà cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Dũng khi khám xét. Song cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Hữu Dũng đã tàng trữ số ma túy trên tại nhà. Dũng còn khai số ma túy đó là của Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1968, làm nghề chở xe ôm, hiện ở thôn Văn Bút, xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam gửi cho Nguyễn Hữu Dũng lúc 9 giờ 30 phút ngày 28/4/2003 tại thị trấn Hòa Mạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh, triệu

tập Nguyễn Văn Kỳ đấu tranh nhưng không có cơ sở kết luận Nguyễn Văn Kỳ đã gửi ma túy cho Nguyễn Hữu Dũng cầm hộ. Vì vậy cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập đến trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Kỳ. Hành vi vi phạm của Nguyễn Hữu Dũng đã phạm vào 2 tội: "vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy". Ngoài ra Dũng còn có 1 tiền án về tội "cưỡng đoạt tài sản", bị Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xử phạt 6 tháng tù giam (tại bản án hình sự sơ thẩm số 08/HSST ngày 20/3/2003).

Kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam truy tố bị can Nguyễn Hữu Dũng có hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa công khai xét xử, tuyên phạt Nguyễn Hữu Dũng 18 năm tù giam.

Thực hiện Thông tư số 15/2003/TT-BCA ngày 10/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn hoạt động hỗ trợ tư pháp của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc lực lượng Công an nhân dân; Quyết định số 632/2003/QĐ-BCA ngày 11/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức lại Phòng Cảnh sát bảo vệ thành Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ



trợ tư pháp; Quyết định số 8602/2003/QĐ-X11(X13) ngày 25/9/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp. Ngày 02/7/2004, Giám đốc Công an tỉnh có Công văn hướng dẫn số 583/PX13 triển khai thành lập lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp từ tỉnh đến huyện, thị, cụ thể:

- Tổ chức lại Phòng Cảnh sát bảo vệ thành Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp (PC22) thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Bộ.

- Chuyển giao toàn bộ kho vật chứng thuộc các Phòng Cảnh sát điều tra, An ninh điều tra, sang Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp.

- Thành lập Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Phòng PC22 (gồm 7 đồng chí, do 1 đồng chí Phó trưởng Phòng PC22 làm Đội trưởng) và thành lập Đội Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp ở Công an các huyện, thị xã.

Sau khi thành lập, lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày 20/8/2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 727/2004/NQ-UBTVQH 11 thông qua Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2004. Ngày 22/9/2004, Bộ trưởng Bộ Công an ra Chỉ thị số 13/2004/CT-BCA về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự. Ngày 23/9/2004, Bộ trưởng Bộ Công an ra tiếp Thông tư số 12/2004/TT-BCA hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân. Ngày 01/10/2004, Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam. Trong đó tiến hành sắp xếp lại mô hình tổ chức và cán bộ các cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, theo quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004, cụ thể như:

- Sắp xếp lại Phòng Cảnh sát điều tra (PC16) thành Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; chuyển các đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội về Phòng PC14, đội điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ về Phòng PC15, đội điều tra tội phạm về ma túy chuyển về Phòng PC17, theo tinh thần chuyển giao nguyên trạng cả về tổ chức và cán bộ.

- Đổi tên Phòng Cảnh sát hình sự thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14).

- Đổi tên Phòng Cảnh sát kinh tế thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15).

- Đổi tên Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các huyện, thị xã, cũng được sắp xếp lại gồm các đội:

+ Đội Điều tra tổng hợp (Văn Phòng điều tra).

+ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

+ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.

+ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Bắt đầu từ ngày 01/10/2004, các cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Sau khi sắp xếp và thành lập cơ quan điều tra theo chỉ đạo của Bộ Công an. Căn cứ vào Quyết định số 1253/QĐ-BCA(X13) ngày 5/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn điều tra viên trong Công an nhân dân; Quyết định số

1371/2004/QĐ-BCA(X13) ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ làm việc của Hội đồng tuyển chọn điều tra viên trong Công an nhân dân. Trên cơ sở các Quyết định của Bộ, trước đó ngày 24/9/2004, Giám đốc Công an tỉnh có Quyết định số 884/QĐ-PX13 về việc thành lập Ban chỉ đạo thi hành Pháp Lệnh điều tra hình sự năm 2004 trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam (gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Khuông - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Ban). Tiếp đến ngày 28/9/2004, Giám đốc Công an tỉnh có Quyết định số 885/QĐ-PX13 thành lập Hội đồng tuyển chọn điều tra viên của Công an tỉnh gồm 5 đồng chí (đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ uỷ viên thường trực, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Chánh Văn Phòng Công an tỉnh là uỷ viên). Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tuyển chọn người đủ tiêu chuẩn điều tra viên theo đề nghị của cơ quan tổ chức cán bộ để Chủ tịch Hội đồng đề nghị Bộ trưởng bổ nhiệm hoặc Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Xem xét những trường hợp điều tra viên có thể được miễn nhiệm hoặc có thể bị cách chức để Chủ



tịch Hội đồng đề nghị Bộ trưởng miễn nhiệm, cách chức danh điều tra viên hoặc Giám đốc Công an tỉnh miễn nhiệm, cách chức theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 16 tháng 12 năm 2004, tại km 239 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ, đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 29U - 9621 do Phạm Đình Bi - sinh năm 1951, trú tại số 52 tổ 21 phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội điều khiển, cùng ngồi trên ca bin xe còn có Nguyễn Thị Nguyên - sinh năm 1971, trú tại xã Đại Yên - thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh và Phạm Bá Cư - sinh năm 1977, trú tại xã Hợp Thanh - huyện Mỹ Đức - tỉnh Hà Tây là chủ hàng đã thuê anh Bi chở gạo từ Thanh Hoá đi Quảng Ninh. Thấy hàng trên xe có nghi vấn (nghi là thuốc nổ), tổ tuần tra đã yêu cầu lái xe đưa xe, người và hàng hoá về trụ sở Công an giải quyết. Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang, tạm giữ người và phương tiện có liên quan đến hành vi phạm tội, gồm có: 24 bao tải đựng những thỏi hình trụ có tổng trọng lượng 930 kg, một bao đựng 2.000 chiếc kíp điện và 14 bao gạo.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận: 3 thỏi hình trụ có ký hiệu AD1-200 gam 21 là thuốc nổ, tên gọi a mô nit, trọng lượng mỗi thỏi 200 gam; 3 kíp vỏ nhôm là kíp mìn tên gọi kíp nổ điện số 8; số mẫu vật đó là vật liệu nổ được sản xuất tại nhà máy Công nghiệp Quốc phòng, thuộc diện quản lý và sử dụng của các cơ quan, đơn vị có giấy phép sử dụng. Thuốc nổ a mô nit, kíp điện số 8 được kết hợp với nhau tạo thành bọc phá nổ khi điểm hoả bằng nguồn điện (pin, ắc quy hoặc máy điểm hoả). Khi nổ tạo sóng nổ, nhiệt, phá huỷ môi trường đồ vật và môi trường xung quanh, bán kính sát thương phụ thuộc vào lượng nổ (1 thỏi từ 2 đến 3 mét).

Bằng các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được đủ cơ sở kết luận: Ngày 16/12/2004, Nguyễn Thị Nguyên và Phạm Bá Cư có hành vi vận chuyển trái phép 930 kg thuốc nổ, 2.000 chiếc kíp điện, khi đến địa phận xã Thanh Phong - Thanh Liêm - Hà Nam, bị phát hiện bắt giữ quả tang. Hành vi trên của Nguyễn Thị Nguyên và Phạm Bá Cư đã phạm tội “vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, tang vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn, rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản

của nhân dân, xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng. Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời thì hậu quả sẽ khó có thể lường trước được.

Ngày 20/7/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên tòa công khai xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyên, 17 năm tù giam; Phạm Bá Cư, 13 năm tù giam.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác hồ sơ, gắn với công tác nghiệp vụ cơ bản của hai lực lượng An ninh - Cảnh sát. Từng bước xây dựng cơ quan Hồ sơ thành trung tâm thông tin tội phạm, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, trong 2 ngày 24 và 25/12/2004, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức tập huấn Chỉ thị số 10, Quyết định số 886 của Bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Cảnh sát về chế độ công tác hồ sơ, tàng thư thông tin nghiệp vụ Cảnh sát năm 2003 cho 251 đồng chí là lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, các phòng, ban nghiệp vụ, các đồng chí Đội trưởng, Đội phó, các đồng chí Trưởng, Phó các phường. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng chức năng lựa chọn 35 cán bộ, chiến sỹ ở Công an các huyện, thị xã, các Phòng nghiệp vụ, làm cán bộ chuyên trách hồ sơ và công tác lập căn cước can

phạm. Đồng thời hàng tháng định kỳ giao ban về công tác hồ sơ giữa các Phòng chức năng với Công an các huyện, thị xã. Sau khi tập huấn, các lực lượng làm công tác hồ sơ đã đi vào hoạt động có nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 02/2005/TT-BCA(X13) ngày 26/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên Công an trong lực lượng Công an nhân dân; Hướng dẫn số 342/X11(X13) ngày 27/01/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân kể từ ngày 1/10/2004. Ngày 17/2/2005, Giám đốc Công an tỉnh đã có Kế hoạch số 95/PX13 chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định số 93/QĐ-PX13 thành lập Ban chỉ đạo và Quyết định số 94/QĐ-PX13 thành lập tổ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện chế độ tiền lương mới gồm: các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo và cán bộ phụ trách chính sách, kế toán tiền lương